

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มเวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา พลเอกธีรเดช มีเพียรประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ของสมาชิก ฯและเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนในข้อสังเกตของสมาชิก ฯ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ภายหลังเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถาม ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. **กระทู้ถามด่วน เรื่องการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ**

ถามโดยนายประสงค์ นุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาว่า การบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศอันเป็นการให้ร้าย จาบจ้วงล่วงละเมิดต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่วแน่นั้น บัดนี้รัฐบาลได้บริหารงานผ่านมา ๗ เดือน รัฐบาลได้ยึดมั่นในแนวทางที่ได้แถลงมาโดยตลอด สำหรับกรณีการบ่อนทำลายสถาบัน ฯ นั้นที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการติดตามชี้แจง ตอบโต้การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรณีมีคนไทยในต่างประเทศหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานอัยการสูงสุดของไทยจะมีหน้าที่ทางกฎหมายโดยตรงในการดำเนินการปราบปรามโดยมีกระทรวงการต่างประเทศช่วยประสานงานด้านกฎหมายให้มีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการก็ต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วย

ดังนั้นถึงแม้ว่าไทยจะมีคำพิพากษาว่าคนไทยมีความผิดในต่างประเทศแต่ประเทศไทยเองก็จะไปดำเนินการด้านกฎหมาย ณ ต่างประเทศไม่ได้ อย่างไรก็ตามเราเองก็ได้พยายามทำความเข้าใจกับต่างประเทศให้เข้าใจในวัฒนธรรมไทยของเรา รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายของไทยด้วย นอกจากนี้ก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวกให้กับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศรักษาพระเกียรติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย โดยการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องของสังคมไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศได้รู้และเข้าใจในพระมหากษัตริย์คุณของพระองค์ท่านเพื่อจะได้เผยแพร่ข่าวข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจกับต่างประเทศเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และสถานกงสุลเพื่อทำความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของไทยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในการนำพาประเทศสู่ความเป็นปึกแผ่นด้านจิตใจของคนไทยตลอดมา

นายประสงค์ถามเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีคนไทยในลอสแอนเจลิสที่เปลี่ยนสัญชาติไปแล้วจากคนไทยเป็นชาวต่างประเทศซึ่งเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นชาวอเมริกันอาจจะเข้ามาก่อเหตุไม่ดีในไทยได้ อยากทราบว่ารัฐบาลจะมีการตรวจสอบอย่างไรและจะมอบหมายให้ตัวท่านเองดำเนินการได้หรือไม่

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ตอบว่าจะได้นำกรณีดังกล่าวคุยกันในกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปและถ้าท่านประสงค์จะเดินทางไปช่วยตรวจสอบเราก็มีสถานกงสุลที่นั่นก็จะได้ให้มีการอำนวยความสะดวกต่อไป

๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายการต่างประเทศในการแก้ไขสถานการณ์จากเหตุการณ์ระเบิด ๓ จุด ย่านสุขุมวิท ๗๑ ถามโดยนายสุธรรม พันธุ์ศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจะมีนโยบายอย่างไรทางการทูตเพื่อความเป็นกลางต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศในโลกมุสลิมและประเทศอิสราเอลกับพันธมิตร รวมทั้งมาตรการการสร้างเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทยทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความมั่นใจต่อสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นอย่างไร

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบ
เบื้องต้นว่า ปัจจุบันไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมุสลิมทุกประเทศทั่ว
โลกรวมทั้งอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา และพยายามวางตัวเป็นกลางกับทุก
เหตุการณ์ความขัดแย้งของต่างประเทศโดยจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งประณามการก่อการร้ายและความรุนแรงทุกรูปแบบ
สำหรับกรณีเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นกระทรวงต่างประเทศก็ได้มีการประสานงาน
กับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้คดีเกิดความรัดกุมโดยพยายามไม่ให้เกิด
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ในขณะที่เดียวกันจุดยืนของไทยเองก็ไม่ยินยอม
ให้มีความขัดแย้งกับประเทศต่าง ๆ และจากเหตุการณ์ระเบิดก็ได้มีการประชุม
และมีการแถลงข่าวให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงทันทีซึ่งได้เชิญผู้แทนต่างประเทศ
ความเข้าใจต่อเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและย้ำถึงการดำเนินการของ
รัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยชาวต่างชาติอย่างจริงจัง ซึ่งล่าสุดจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ๑๔ ประเทศกับ ๒ เขตเศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ได้ห้ามให้คนของเขาเข้ามา
ในประเทศไทย และกระทรวง ฯ เองก็ได้มีการเวียนข้อมูลผ่านสถานทูตและสถาน
กงสุลทั่วโลกเพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และการดูแล
สถานการณ์ให้สงบโดยเร็วเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ซึ่งได้ประสานงานให้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดมากขึ้น
สำหรับมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาตินั้น กระทรวง ฯ ได้มี
มาตรการชัดเจนในการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยโดย
ได้กำชับทุกหน่วยงานในการตรวจลงตราของชาวต่างประเทศให้มีการเพิ่ม
มาตรการความเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งการเข้าออกเมืองนั้นก็ได้รับการประสานกับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม. ในการดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกัน

นายสุรธรรม ถามเพิ่มเติม เรื่องนโยบายความเป็นกลางต่อต่างประเทศและเรื่อง
การเตือนการก่อการร้ายโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาได้มีการหารือกับไทยด้วย
หรือไม่

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบ
ว่า แนวทางของประเทศไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเรายึด
หลักการสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติในการทำตัวเป็นกลางที่ดำเนินการมา

โดยตลอด กรณีการแจ้งการก่อการร้ายล่วงหน้านั้นยอมรับว่าทางสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีการแจ้งเราแต่เราก็ได้ท้วงติงไปแล้วว่าควรจะแจ้งเราทราบล่วงหน้า

๒. กระตุ้ถามด่วนเรื่อง ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

ถามโดยนายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ว่า รัฐบาลมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างไร

- **นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี** ตอบว่าเรื่องปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้นั้น จะเห็นได้ว่าปัญหานี้จะอยู่ในพื้นที่ถึงประมาณ ๓ เดือน ซึ่งได้ส่งการในพื้นที่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้หรือ สาธารณสุขก็ตามพร้อมกำชับให้มีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่อย่างทั่วถึงในการดูแลปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามก็ตามความกดอากาศสูงก็ทำให้มีหมอกควันเกิดขึ้นมาอีกเป็นระยะอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่จากการตรวจสอบก็เป็นหมอกควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะหมอกควันที่เข้ามาทางจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนทำให้เป็นปัญหามาก แต่ยิ่งห่างชายแดนมากก็จะมีปัญหาน้อย อย่างไรก็ตามการจัดการปัญหาก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับกองทัพอากาศก็ได้นำเครื่องบินโปรยสารเคมีเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ รวมทั้งมีการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว พม่าเพื่อให้มีการควบคุมการเผาป่าด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายเขาไม่เหมือนบ้านเราจึงทำให้เกิดความลำบากในการควบคุมหมอกควันได้ทั้งหมด และในส่วนประเทศพม่าเองก็กำลังจะเผาพื้นที่ป่าเพื่อทำการปลูกยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นความต้องการของเขา และก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ควบคุมลำบากเช่นกัน สำหรับประเทศไทยเราก็มีมาตรการในการดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันให้ได้รับความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่เป็นปกติได้เร็วที่สุด และในวันพรุ่งนี้ก็จะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือเร่งด่วนด้วย

- นายชูชัย ถามเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหามอกควันมีผลอย่างยั่งยืนในระยะยาวรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไร
- นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบว่า ขณะนี้ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคเหนือทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาให้มีแนวทางเช่นการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชยืนต้นแทนพืชล้มลุก เช่น ยางพารา ชาซึ่งจะทำให้ได้ผลดีและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม รวมทั้งจะมีการจัดการใช้ที่ดินใหม่ให้มีการปลูกพืชระยะยาวเพิ่มมากขึ้นและให้มีการใช้จุลินทรีย์ในการปลูกด้วย

๔. กระทู้ถามด่วนเรื่อง การเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงถ่านหินโดยนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญสุข. จังหวัดปราจีนบุรีว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านโครงสร้างราคาพลังงานอย่างไร นายอารักษ์ ชลธารนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบว่านโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลยังคงดำเนินการกำกับราคาพลังงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนพลังงาน รวมทั้งกองทุนน้ำมันกระทรวงพลังงานก็เริ่มทยอยลดการชดเชยของแก๊สแอล พี จีซึ่งโดยจะมีการศึกษาและดำเนินการให้ได้ผลในเร็ววันนี้ สำหรับเรื่องการลักลอบขายแก๊สให้ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการดำเนินการตรวจสอบอยู่อย่างเข้มงวดในการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง และสำหรับนโยบายการตรึงราคาแก๊สแอล พี จีนี้ก็จะมีการตรึงไปจนถึงสิ้นปีนี้ ส่วนแก๊ส เอ็น จี วิชขณะนี้กำลังหาแนวทางชดเชยด้านเทคโนโลยีอยู่ และการลดภาษีน้ำมันดีเซลซึ่งเราใช้ ๕๕ ล้านลิตรต่อวันส่วนนี้กระทรวงการคลังก็กำลังพิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีโดยดูเกณฑ์ตลาดโลกอย่างเหมาะสม สำหรับมาตรการดูแลน้ำมันดีเซล ถ้าตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นนั้น กระทรวงพลังงานก็จะมีการพิจารณาปรับลดเงินกองทุนน้ำมันเพื่อรักษาราคาน้ำมันดีเซลในบ้านเราให้ควบคุมสถานการณ์ได้ และนอกจากนี้ก็ได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้นโยบายในการที่จะต้องขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานทั่วประเทศด้วย ซึ่งจะได้มีการหารือแนวทางในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

๕. กระทู้ถามเรื่องนโยบายโครงการรถไฟความเร็วสูง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมช.คมนาคม ตอบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ขอเรียนว่าค่าว่ารถไฟความเร็วสูงต้องมีความเร็วสูง ๒๕๐ กม.ต่อชั่วโมงตามมาตรฐานสากลและมีรัศมีความโค้งอย่างน้อย ๓ กม. สำหรับบ้านเราโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้มีโครงการที่มีการศึกษาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายกรุงเทพ - เชียงใหม่ ระยะทางกว่า ๔ ร้อยกิโลเมตรค่าโดยสาร พันกว่าบาทกรุงเทพ - นครราชสีมา, กรุงเทพ - หนองคาย ,กรุงเทพ - พัทยาระยอง โดยในโดยจะมีจุดจอดที่สถานีบางชื่อ ซึ่งประมาณปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ก็จะได้เห็นตามวิสัยทัศน์ของ กระทรวงคมนาคมที่ได้วางไว้ โดยถ้าสร้างเสร็จก็จะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม ความปลอดภัย องค์กรความรู้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองใหม่ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการบริโภค การสร้างงานในประเทศอีกด้วย

ภายหลังการตอบกระทู้ถาม ๕ เรื่องเสร็จสิ้น ประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ นาฬิกา
